

วิซซ์ดอม 101 ชวนแบรนด์แอมบาสเดอร์ หมาก- ญาญา ยกทัพศิลปิน-ดารา ร่วมโครงการสานต่อที่พ่อ ทำ ปั่นไปให้ถึงขอบด้ง

FAILED%20(Temporary%20file%20could%20not%20be%20copied.)

ณ ลานพาร์คพารากอน WHIZDOM 101 (วิซซ์ดอม วัน-โอ-วัน) ผู้นำโครงการมิชชั่นยูส ที่พร้อมไปด้วยที่พัก ที่ทำงาน และร้านค้ากว่า 200 ร้าน เพื่อรองรับการใช้ชีวิตดีๆ ในทุกๆ วัน (เดอะ เกรท กู๊ด เฟลส) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ประกาศเจตนารมณ์ ในการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม จัดงาน “Share...งานนี้มีแต่ให้ by WHIZDOM 101” ยกขบวนศิลปินดาราชั้นนำ ร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมปั่นน้ำใจและเป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยการส่งมอบ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน และสิ่งของจำเป็น เพื่อส่งมอบความสุขและเติมเต็มด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณรัช ดันตันทนตา ประธานผู้อำนวยการ -กลุ่มบริษัทดีที และกรรมการบริหาร MQDC พร้อมด้วย คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ผู้อำนวยการบริหาร MQDC และ คุณณิชา ศรีสงวนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC โดยมี คุณครุสุนทร เกษเกษิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง และคุณครูเรียม สิงห์ทร ผู้สานต่อคำพ่อหลวง แห่งโรงเรียนบ้านขอบด้ง ร่วมรับมอบ อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็น พร้อมด้วยศิลปินดาราชั้นนำ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ปั่นไปให้ถึงขอบด้ง” อาทิเช่น คุณญาญา - อู๋สยา เสปอร์บันด์, คุณหมาก - ปริญ สุภารัตน์, คุณน้ำตาล - ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand, คุณเจ็บบ- ลลนา ก้องธรนินทร์, คุณเต๋ยว - สุริยนต์ อรุณวัฒนกุล, คุณสุทัศน์ รวงรอง, คุณสิงห์ - วรณสิงห์ ประเสริฐกุล โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรม Wall Drawing กิจกรรม DIY เพ้นท์กระเป่า -กระถางต้นไม้ (มอบให้ทุกท่านนำกลับบ้านได้) และกิจกรรมไฮไลท์ อื่นๆ เช่น มินิคอนเสิร์ต นนท์ เดอะว้อยซ์ และร่วมปั่นจักรยานกับนนท์ และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษโดย ว่าน- ธนกฤต พานิชวิทย์ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสุข และอิมมูนูกันทั่วหน้า ผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมใจกันปั่นจักรยานสะสมระยะทาง เพื่อเปลี่ยนพลังงานไปเป็นพลังน้ำใจ ส่งมอบความสุขและแบ่งปันให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านขอบด้งที่อยู่ห่างไกลบริเวณตะเข็บชายแดนของไทย

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ผู้อำนวยการบริหาร MQDC กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ว่า “เราไม่ได้เพียงต้องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (WHIZDOM 101 The Great Good Place - วิซซ์ดอม วัน-โอ-วัน เดอะ เกรท

ก๊อต เฟลส) แต่เราต้องการบอกแนวคิด และความตั้งใจที่จะสร้างชีวิตที่ดี สังคมที่ดีให้กับชาวกรุงเทพฯ เมื่อเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เราก็ควรแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่นเช่นกัน งาน “Share...งานนี้มีแต่ให้ by WHIZDOM 101” จัดขึ้นมาเพื่อชวนคนทุกคน มาร่วมส่งมอบชีวิตที่ดี และของใช้ที่จำเป็นไปให้หน่อยๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และพวกเรา รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านขอบด้งร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน อ.สุนทร เกษเกษิ และคุณครูเรียม สิงห์ทร ซึ่งเป็นผู้รับพระราชกระแสฯ และโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านน้อมนำพระราชกระแสฯ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยของเรา ครับ!”

ด้าน ญาญา-อุรัสยา เสปอร์บันด์ กล่าวว่า ในฐานะ แบรรนด์แอมบาสเดอร์ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ญาญา กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ “Share...งานนี้มีแต่ให้ by WHIZDOM 101” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่ โดยการส่งมอบ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน และสิ่งของจำเป็น เพื่อส่งมอบความสุขและเติมเต็มด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ ญาญา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแบ่งปันความสุข โดยส่งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือสิ่งให้กับน้องๆ ร่วมกันในวันนี้ค่ะ

ส่วน หมาก-ปริชญ์ สุภารัตน์ กล่าวว่า “ในฐานะแบรรนด์แอมบาสเดอร์ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ที่จัดกิจกรรมดีๆ “Share...งานนี้มีแต่ให้ by WHIZDOM 101” เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านขอบด้ง หมาก ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกัน ส่งมอบความสุขและเติมเต็มด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ ด้วยกัน และวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมดีใจและมีความสุขมากๆ ที่ได้มีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมนี้ครับ ผাগเพื่อนๆ ช่วยกดไลก์ กดแชร์ แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ที่ #WHIZDOM101, #Shareงานนี้มีแต่ให้ นะครับ!

ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง อาจารย์สุนทร เกษเกษิ กล่าวว่า ผมขอเป็นตัวแทนคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านขอบด้ง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้บริหารวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ทุกท่าน ที่จัดงานเพื่อเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันมอบโอกาสและสิ่งดีๆ ให้กับพวกเรา ทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน และสิ่งของจำเป็น สิ่งของเหล่านี้ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ แต่ผมเชื่อว่ามีคุณค่าทางจิตใจกับพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ!

คุณครูเรียม สิงห์ทร ผู้สานต่อคำพ่อหลวง กล่าวว่า “ครูเรียม รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มีผู้ใหญ่ใจดี ได้สานต่อโครงการในพระราชดำริฯ ขอขอบพระคุณ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะ”
###

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที (DTGO)

Corporation Limited - DTGO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียม และอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส โดย MQDC ได้มีการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลีย และวิสซ์ดอม

จากพันธกิจของเราที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน MQDC จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับ สังคมรอบโครงการ

ที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.mqdc.com.

เกี่ยวกับ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน (WHIZDOM 101)

“WHIZDOM 101” (วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน) โครงการมิกซ์ยูส ที่พร้อมไปด้วยที่พัก ที่ทำงาน และร้านค้ากว่า 200 ร้าน เพื่อรองรับการใช้ชีวิตดีๆในทุกๆวัน (เดอะ เกรท กู๊ด เฟลส) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ในเครือบริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โครงการนี้อยู่บนถนนสุขุมวิทระหว่างสถานี BTS ปุณณวิถี และซอยสุขุมวิท 101/1 ซึ่งเป็นโครงการ Mixed use ใน งบประมาณกว่า 30,000 ล้านบาท มีทั้งพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่, ที่พักอาศัย และร้านค้า บนเนื้อที่กว่า 43 ไร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-789-9999, www.mqdc.com

#

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

วรตну นิมมิต (ทิมมี่)

VP, Project Communication & Media Relations

Corporate Marketing Department

T: 02 714 1451 # 2701

M: 081-309-7799

E: Voradanu_Ni@dtgsiam.com